



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ

ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการจัดการมลพิษ ตำแหน่งเลขที่ ๕ สังกัดส่วนกลาง และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐ สังกัดกองจัดการคุณภาพน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ กำหนด โดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลับ ที่ ทส ๐๒๐๑.๕/๙๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกองกลาง ลับ ที่ ทส ๐๒๐๑.๕/๘๓๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตั้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๗ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๖ ชุด) ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมภายในวันและเวลาราชการ หากไม่จัดส่งตามที่กำหนดให้ถือว่าหมดสิทธิในการเข้ารับการประเมินผลงาน และจะดำเนินการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://intranet.pcd.go.th/hrtype/12/> หัวข้อการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

อนึ่ง ในการประเมินผลงานหากได้ตรวจสอบหรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่าข้าราชการผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเองหรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงาน โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ คำทักท้วงให้ทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริง ข้อทักท้วง ลงลายมือชื่อที่สามารถติดต่อได้เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และกรมควบคุมมลพิษจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)  
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ  
แบบท้ายประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		ตำแหน่งและส่วนราชการ ที่ได้รับคัดเลือก		ชื่อผลงาน/ ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน การดำเนินการ
		เดิม	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่		
๑	นางสาวกุลชา ณะขำว้าง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ ส่วนขงมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสีย และสารอันตราย	๓๘	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การจัดการมลพิษ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ) ส่วนกลาง	๕	ผลงาน ๑. การสนับสนุนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายในการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตรายจากชุมชน	๑. นางสาวกุลชา ณะขำว้าง ร้อยละ ๘๕ ๒. นายสุพิจิตร สุขกันตะ ร้อยละ ๕ ๓. นางสาวภัทรภร ศรีธานี ร้อยละ ๕ ๔. นางขมแก้ว มารคทรัพย์ ร้อยละ ๕
						๒. กระบวนการดำเนินการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ การจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔	๑. นางสาวกุลชา ณะขำว้าง ร้อยละ ๘๕ ๒. นางสาวมกรา ทัพพูน ร้อยละ ๑๐ ๓. นางสาวกรนิภา อนันต์สุทธิรักษ์ ร้อยละ ๕
						ข้อเสนอแนวคิด การควบคุมป้องกันมลพิษแบบมี ส่วนร่วมแบบบูรณาการ	

บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ  
แนบท้ายประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		ตำแหน่งและส่วนราชการ ที่ได้รับคัดเลือก		ชื่อผลงาน/ ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน การดำเนินการ
		เดิม	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่		
๒	นายไชโย จุ้ยศิริ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ ส่วนแหล่งน้ำจัด กองจัดการคุณภาพน้ำ	๑๒๐	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การจัดการคุณภาพน้ำ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ) กองจัดการคุณภาพน้ำ	๑๑๐	ผลงาน ๑. การศึกษาการปนเปื้อนมลพิษในแหล่งน้ำ และตะกอนดิน พื้นที่คลองสาขาแม่น้ำท่าจีน ตอนล่าง  ๒. การปนเปื้อนการต่อต้านจุลชีพใน แม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีน  ข้อเสนอแนวคิด การกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจาก แหล่งกำเนิดมลพิษ ตามประเภทการใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำ โดยใช้หลักการทรงงานของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และหลักธรรมาภิบาล	๑. นายไชโย จุ้ยศิริ ร้อยละ ๘๕ ๒. นางสาวสมพร ศรีคำภา ร้อยละ ๕ ๓. นายเอกกฤษณ์ เย็นเปี่ยม ร้อยละ ๕ ๔. นางสาวรุ่งฤดี ศรีวงษ์ ร้อยละ ๕  ๑. นายไชโย จุ้ยศิริ ร้อยละ ๘๕ ๒. นางสาวกิ่งดาว อินทร์พิเศษ ร้อยละ ๕ ๓. นางสาวพัชรินทร์ นาคหล่อ ร้อยละ ๕ ๔. นายยืนยง นุกุลกิจ ร้อยละ ๕